

# Vì sao mẹ bầu ra nhiều khí hư khi mang thai nội dung tại trang [benhviendalieuct.vn](http://benhviendalieuct.vn)

Có thai là thời kỳ cực kỳ mẫn cảm, bất cứ những biến đổi nào trong cơ thể chẳng hạn như tiết khí hư khi có thai cũng khiến cho mẹ bầu hoang mang. ThS.BS Kiều Lệ Biên, bác sĩ Trung tâm sản phụ khoa bệnh viện bệnh da liễu cần phải thơ cho biết, hiện tượng huyết trắng mang bầu dào thải nhiều hơn là vĩnh viễn bình thường, tuy vậy các trường hợp mẹ bầu ra dịch tiết âm đạo không ít, thì có màu sắc cùng với mùi không giống Không bình thường yêu cầu Ngay bệnh viện chuyên khoa Nhằm được thăm khám cũng như chữa Nhằm giữ gìn sự an toàn kết luận cả mẹ và bé.

## Tại vì sao mẹ bầu ra không ít dịch âm đạo khi mang thai?

Khi có bầu, người mẹ bầu sẽ thì có rất nhiều biến đổi và chính các mất cân bằng này là nguyên nhân dẫn tới việc ra nhiều khí hư khi mang thai (còn gọi là dịch âm đạo hoặc huyết trắng), trong đó phải nhắc đến:

- Sự biến đổi nội đào thải tố, hormone sinh dục chị em khiến cơ thể mẹ bầu chưa kịp đón nhận cũng như thích nghi, dẫn đến huyết trắng ra tốn kém hơn. Đây là hiện tượng vĩnh viễn thông thường cần phải mẹ bầu không cần quá hoang mang. (1)
- Trong suốt thời kỳ thai nghén, những cơ quan trong cơ thể mẹ bầu như tử cung, cổ tử cung, cơ quan sinh dục chị em hàng ngày Tăng dần kích thước Nhằm thích ứng đối với sự tiến triển của bào thai. Do thì có tình trạng Tăng lớp tế bào biểu mô "cô bé" cần phải sẽ bắt mới đầu thì có tình trạng Nâng cao tiết dịch tiết âm đạo nhiều hơn bình thường.
- Đến cuối thời kỳ thai nghén, khi phần mới đầu của thai nhi chèn ép truy cập khu vực xương chậu sẽ làm cho mẹ bầu ra huyết trắng nhiều hơn. Nếu mẹ thấy huyết trắng liệu có kèm theo máu, đó chính là triệu chứng chuyển thành dạ và mẹ nên nhập viện Ngay. (2)

## **Dịch tiết âm đạo thường hay xuất hiện ở vào ngày nào trong thai kỳ?**

Huyết trắng có thể thấy sớm Dưới đây có con khoảng 1-2 tuần, Bởi vậy Đây cũng chính là 1 dấu hiệu nhận biết có thai sớm phái đẹp có khả năng đơn giản nhận biết. Trong suốt thời kỳ mang thai, mẹ bầu vẫn tiếp tục thấy sự hiện diện của huyết trắng có bầu Trên quần lót. Bước đăng nhập tam cá nguyệt thứ 3 (3 tháng cuối thai kỳ) là mẹ bầu ra huyết trắng không ít là vì liệu có tình trạng Tăng lớp tế bào biểu mô âm đạo.

Trong khi có thai, Nếu mà mẹ bầu xuất hiện ra dịch tiết âm đạo loãng, trắng trong hoặc trắng đục (tùy vào Độ tuổi thai), đã từng đợt, hay liệu có tình trạng bung nút nhầy cổ dạ con cần phải đến phòng khám chuyên khoa Để được thăm khám Nhanh chóng. Bác sĩ chuyên khoa Để xét nghiệm và nhận xét tình trạng chuyển dạ chuẩn bị sinh hay rỉ ối kết luận thai phụ.

## **Ra dịch âm đạo lúc mang bầu liệu có bình thường không?**

ThS.BS Kiều Lệ Biên cho thấy, người đào thải dịch âm đạo lúc có bầu là tình trạng triệt để của tất cả mẹ bầu. Dịch tiết âm đạo thường thì sẽ có các đặc điểmgồm màu trắng đục cũng như đặc hơn nhưng mà không có mùi, không khiến cho mẹ bầu nhận thấy không dễ chịu, ngứa ngáy, đau buốt hay bất cứ dấu hiệu nào khác biệt.(3)

“Mẹ bầu cần phải chú ý rửa ráy khu vực kín đúng biện pháp cũng như liên tục, Nếu vệ sinh vùng kín sai lệch giải pháp có nguy cơ làm cho virus, nấm thâm nhập dẫn đến nhiễm trùng vùng kín. Vì vậy, trong suốt thời kỳ mang thai mẹ cần phải quan sát kỹ lưỡng, sát sao một số dấu hiệu nhận biết của người, nhận biết kịp thời một số triệu chứng bất thường Để tới Túc thì địa chỉ y tế kiểm tra cùng với điều trị, tránh những nguy hiểm cho biết cả mẹ và bé”, bác sĩ chuyên khoa Kiều Lệ Biên nhấn nhủ.

## **Dịch âm đạo khi mang thai như nào là bất thường?**

Dù mẹ bầu ra dịch tiết âm đạo lúc có thai là thông thường, nhưng cũng có những tình huống dịch tiết âm đạo bất thường liệu có đặc thù, màu sắc và

mùi cần tuyệt đối lưu ý, bao gồm:

- Dịch âm đạo có màu trắng cùng với vón cục, bám hoặc không bám thành "cô bé", ngứa ngáy, nóng rát, "yêu" cảm giác đau, âm đạo, âm hộ đỏ, xung huyết là dấu hiệu của hiện tượng lây nhiễm nấm. Bác sĩ chỉ trị lúc bà bầu liệu có biểu hiện. Mục tiêu chữa trị là giảm dấu hiệu, vì bị nhiễm nấm không mối liên quan kết cục bất lợi chẩn đoán thời kỳ thai nghén.
- Huyết trắng thấy mùi hôi, màu trắng xám bao phủ âm hộ, không đau đớn khi giao hợp là sự cảnh báo của tình trạng nhiễm khuẩn âm đạo. Nhiễm khuẩn âm đạo có mối quan hệ với ối non, đẻ non, viêm nhiễm ối, Nhiễm trùng nội mạc tử cung. Vì vậy cần chữa trị Dù thì có hay không có dấu hiệu nhận biết.
- Dịch tiết âm đạo màu vàng bốc mùi hôi, nóng rát, chảy máu Sau đây "yêu", giao hợp đau, tiểu đau, âm hộ, "cô bé" xuất huyết là dấu hiệu nhận biết của lây nhiễm Trichomonas. Thai phụ lây nhiễm Trichomonas có sự liên quan kết cục thời kỳ mang thai như: ối vỡ non, đẻ non, trẻ nhẹ cân Vì thế cần chữa trị và cả kết luận người nữ.
- Huyết trắng màu xanh như mủ, ngứa âm hộ, âm đạo, tiểu đau... có nguy cơ là dấu hiệu nhận biết của Nhiễm trùng cổ dạ con vì Chlamydia hoặc bệnh lậu cầu. Số trường hợp nhiễm C. Trachomatis tại thai phụ Từ 2- 20%. Nguy cơ bị C. Trachomatis tại trẻ sơ sinh được sinh ra Khoảng âm hộ với nữ mắc Viêm nhiễm cổ tử cung là tầm 50%, cũng như trẻ bị Viêm nhiễm kết mạc cũng như 20 đến 50%; Nhiễm trùng phổi Từ 5 đến 30%. Nhiễm lậu niệu dục mối quan hệ với Viêm màng ối, ối vỡ non, sanh non, trẻ nhẹ cân hoặc nhỏ hơn Tuổi thai, cùng với sẩy thai ở chị em (cao gấp 2- 5 lần). Lậu Từ mẹ không điều trị lây nhiễm sang con tiếp diễn 30-50% tình huống. Trẻ sinh ra tại mẹ bị nhiễm mắc Viêm kết mạc sơ sinh, viêm họng, Viêm khớp và lậu cầu. Vì vậy lúc tìm thai phụ bị Chlamydia hoặc lậu cầu cần chữa trị cả thai phụ cùng với người yêu.
- Khí hư có lẫn máu: huyết trắng có thai thì có lẫn máu là 1 dấu hiệu cảnh báo mẹ bầu cần phải đi đến bác sĩ khám Tức thì. Tình trạng ra dịch tiết âm đạo kèm theo máu có khả năng sự liên quan tình trạng nhiễm trùng, động thai, thai lưu, dọa sẩy thai, dọa sanh non... đặc biệt là ra máu âm đạo kèm theo hiện tượng cảm giác đau bụng. Chính vì vậy, Nếu có cảm giác dấu hiệu bất thường này, mẹ bầu yêu cầu Nhanh chóng cơ sở y tế Để được bác sĩ thăm khám, kết luận và can thiệp sớm.

- [phòng khám thái hà có tốt không](#)

[Phòng khám đa khoa tư nhân phòng khám đa khoa tư nhân bệnh viện nam khoa tốt nhất hà nội phòng khám nam khoa hà nội chữa bệnh yếu sinh lý ở đâu tốt nhất điều trị xuất tinh sớm ở đâu cắt bao quy đầu tại hà nội phẫu thuật cắt bao quy đầu ở đâu cắt bao quy đầu giá bao nhiêu chi phí phẫu thuật hẹp bao quy đầu chữa bệnh trĩ ở đâu tốt cắt trĩ ở đâu tốt chi phí phẫu thuật cắt búi trĩ địa chỉ phá thai phong kham pha thai chi phí hút thai phá thai bao nhiêu tiền cách phá thai nhanh nhất khám phụ khoa ở đâu tốt nhất địa chỉ khám phụ khoa uy tín bảng giá khám phụ khoa thái hà chi phí chữa bệnh sùi mào gà đốt sùi mào gà bao nhiêu tiền Điều trị sùi mào gà có tổn kém không khám chữa bệnh sùi mào gà ở đâu chữa sùi mào gà ở đâu tốt nhất hình ảnh bệnh sùi mào gà các dấu hiệu của bệnh xã hội địa chỉ chữa bệnh giang mai bệnh lậu chữa ở đâu khám bệnh lậu ở đâu chữa hôi nách ở đâu chữa hôi nách ở đâu cách trị hôi nách hiệu quả vá màng trinh bao nhiêu tiền chi phí đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung](#)

## **Mẹ bầu ra dịch tiết âm đạo khi mang thai: lúc nào cần gặp bác sĩ?**

Việc cơ thể Nâng cao bài tiết huyết trắng khi mang bầu là tình trạng triệt để thông thường. Tuy vậy, mẹ bầu đòi hỏi Tức thì phòng khám chuyên khoa Để được kiểm tra và điều trị hữu hiệu có cảm giác khí hư có các tính chất thất thường sau: (4)

- Thì có màu sắc khác biệt Khác lạ như trắng đục ngả vàng như mũ, vàng sẫm, xanh loãng, liệu có bọt, xám hoặc liệu có lẫn máu.
- Đặc thù đặc quánh hoặc vón cục, lợn cợn.
- Thấy mùi hôi tanh, nồng khó chịu.
- Cùng với những dấu hiệu ngứa, sưng đau cùng với xuất hiện mẩn đỏ tại âm hộ, "yêu" đau đốn, giao hợp xuất huyết, tiểu cảm giác đau,...

“Khi nhận thấy dịch âm đạo mang thai có một số đặc điểm và đặc thù kể Vừa rồi, mẹ bầu nên đi khám nam khoa Nhanh chóng Để được trị sớm, hạn chế các ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ cũng như quá trình phát triển an toàn, khỏe mạnh của thai nhi”, chuyên gia Kiều Lệ Biên khuyến cáo.

## **Sự khác biệt nhau giữa dịch tiết âm đạo cùng với bong nút nhầy khi sinh con**

Khi mẹ bầu chuyển sang dạ và chuẩn bị sinh sẽ diễn ra hiện tượng bong nút nhầy cổ tử cung. Nhiều mẹ bầu lo lắng cũng như thắc mắc chưa biết phân loại tình trạng bong nút nhầy và dịch âm đạo lúc có bầu như nào.

Bác sĩ Kiều Lệ Biên cho rằng, khác biệt đối với huyết trắng có thai, nút nhầy cổ tử cung sẽ đặc hơn và nhìn như thạch. Lúc bong ra, nút nhầy cổ tử cung sẽ lẫn chút máu cần liệu có màu phấn hồng nhạt, lẫn vài vệt máu đỏ hay bung nút nhầy màu nâu.

“Thông thường hay, nút nhầy cổ dạ con sẽ bong đặng nhập cuối tam cá nguyệt thứ 3 lúc mẹ bầu liệu có dấu báo chuyển dạ. Nếu cảm thấy nút nhầy bong kịp thời hơn, đó có nguy cơ là dấu hiệu nhận biết của chuyển sang dạ đẻ non. Lúc này mẹ bầu yêu cầu Ngay bệnh viện đa khoa Để được can thiệp kịp thời, không ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ cùng với thai nhi”, bác sĩ Kiều Lệ Biên khuyến cáo.

## **Quá trình không giống nhau giữa dịch âm đạo lúc có thai cũng như nước ối khi có con**

Nước ối là môi trường dưỡng chất thể lỏng ở trong túi ối Nhằm nuôi dưỡng thai nhi trong suốt thai kỳ và nước ối được bao kín bởi vì màng ối.

Khi mang thai, mẹ bầu Luôn cảm thấy vùng kín ẩm ướt tuy vậy chưa thể phân biệt là dịch tiết âm đạo mang bầu hay rò rỉ nước ối. Bác sĩ Kiều Lệ Biên cho rằng, tình trạng rỉ ối lúc mang thai vô cùng nguy hại, Cụ thể là sự cảnh báo một số thất thường mà cơ thể mẹ cần phải đi khám Liên vì nó làm cho Nâng cao nguy cơ sanh non, nhiễm trùng,... Chính vì vậy, mẹ bầu tránh xem thường, cần kịp thời nhận diện Để được kiểm tra kịp thời.

Nếu huyết trắng chất lỏng màu trắng đục, hơi đặc không mùi, không gây nên ngứa ngáy, không lẫn máu và ra thỉnh thoảng thì Cụ thể là khí hư mang thai. Còn Nếu là chất lỏng trong suốt, hay trắng loãng đục, không mùi, có nguy cơ lẫn chất nhầy hay máu kèm đau đốn bụng dưới, ra gần như hàng ngày thì chính là nước ối. Số lượng nước ối sẽ khác nhau tại mỗi mẹ bầu, có nguy cơ nhiều hoặc ít đặng nhập tình trạng rỉ ối hoặc ối vỡ triệt để.

## **Mẹ bầu nên làm thế nào khi cơ thể đào thải dịch trong thai kỳ?**

Ra dịch âm đạo khi mang bầu là tình trạng thường thì, song mẹ bầu vẫn cần đặc biệt quan tâm, phục vụ rửa ráy chỗ kín sạch đúng biện pháp cùng với thường xuyên Nhằm không nên tối đa nguy cơ nhiễm trùng. Đồng thời, mẹ bầu nên chú ý các điều sau:

- Chỉ sử dụng những dung dịch vệ sinh chị em dịu nhẹ cũng như phù hợp, không sử dụng chất tẩy rửa mạnh.
- Lau khô cơ quan sinh sản Dưới đây những lúc làm sạch, rửa sạch nách hoặc tập luyện thể dục.
- Tuyệt nhiên không thụt rửa sâu ở trong âm đạo Để hạn chế dẫn tới xáo trộn môi trường "cô bé" cùng với vi khuẩn xâm nhập gây hại.
- Dùng quần lót thoáng mát, rộng rãi, hạn chế những đồ chật và bó sát.
- Kiểm tra thời kỳ mang thai theo lịch hẹn của chuyên gia.
- Thăm khám Tức khắc lúc liệu có những triệu chứng không bình thường Để được chuyên gia kiểm tra, chữa sớm, không nguy hiểm đến tính mạng cùng với quá trình tiến triển của bào thai.

### **Thông tin liên hệ bệnh viện**

## **Bệnh Viện Da Liễu Thành Phố Cần Thơ**

- Địa chỉ: Số 12/1, Đường 3/2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Việt Nam
- Điện thoại: 0292 3838 920
- Email: [bvdalieucantho@gmail.com](mailto:bvdalieucantho@gmail.com)
- **Trang web: [benhviendalieuct.vn](http://benhviendalieuct.vn)**